

~Lời nhắn nhủ của thị trường~ gửi đến toàn thể cư dân thành phố

Xin chào mọi người.

Thành phố Kawaguchi trong năm nay đã đón chào cột mốc kỷ niệm 90 năm ngày thành lập thành phố được sinh ra kể từ ngày 1 tháng 4 năm 1933.

Cho đến thời điểm hiện tại thành phố luôn tiếp tục phát triển những ngành nghề trọng tâm như ngành đúc, cây trồng, nghệ thuật làm vườn. Bên cạnh đó, sự tiện lợi về mặt giao thông, địa điểm và môi trường tiếp giáp với Tokyo, dân số vượt mốc 600.000 người, thành phố ngày càng được nhiều người biết đến với đánh giá cao là “thành phố dễ sinh sống” và phát triển đáng kể trở thành thành phố lớn thứ 2 trên cả nước ngoại trừ các thành phố được chỉ định theo sắc lệnh.

Cùng với lịch sử rục rờ của thành phố Kawaguchi, là một thị trường tôi luôn nỗ lực hết sức trong các chính sách để đem đến một “Kawaguchi mạnh mẽ” suốt 9 năm cho tới hiện tại.

Trong đối sách phòng chống lây nhiễm Corona chủng mới những năm gần đây, tận dụng lợi điểm là một thành phố cốt lõi, một cứ điểm trung tâm y tế công cộng, thành phố đã đẩy mạnh tăng cường chế độ y tế, tiến hành tiêm chủng tuần tự không ngừng, và triển khai các đối sách phòng chống lây nhiễm linh hoạt ứng với quan điểm của người dân.

Bên cạnh đó, các chính sách đưa thành phố ngày càng phát triển đi lên và lan rộng, các nỗ lực nhằm thực hiện song song việc phát triển kinh doanh bền vững hướng tới hoàn thành 3 dự án lớn, cùng với việc tăng cường môi trường nuôi dạy và chăm sóc trẻ theo cách tốt nhất, thúc đẩy kinh tế thành phố thông qua việc tổ

chức “hội chợ sản phẩm thành phố”, tạo dựng môi trường học đường đầy đủ như lắp đặt máy điều hòa cho toàn bộ phòng học trường tiểu học, phòng thể dục ở trường trung học cơ sở, phát triển các công trình chứa nước mưa, tăng cường cơ sở hạ tầng đô thị thông qua việc duy trì quy hoạch thành phố, bảo trì trạm cứu hỏa phía Đông.

Tất cả những điều này có được là nhờ vào sự thấu hiểu, và hợp tác của mọi người đối với quản lý hành chính của thành phố, từ tận đáy lòng tôi xin chân thành cảm ơn.

Cả từ bây giờ và về sau, nhân kỉ niệm 90 năm ngày thành lập thành phố, cũng là cơ hội để thành phố Kawaguchi phát triển hơn nữa, thành phố luôn duy trì “chính sách phát triển thành phố”, sau 10 năm nữa khi đón chào 100 năm thành lập thành phố chúng ta hướng tới một tương lai xa hơn cho Kawaguchi thông qua việc duy trì bảo tồn thiên nhiên mà trước tiên bằng việc tái phát triển trung tâm xanh, cải tiến quy mô lớn Lilia, đẩy mạnh tích hợp bảo tàng, nhằm nâng tầm nghệ thuật văn hóa tương ứng với vị trí là một thành phố cốt lõi.